



BỘ NỘI VỤ

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

**THƯ CHÚC MỪNG
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2019)**

Kính gửi: Các thế hệ nhà giáo, công chức, viên chức
Các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Nội vụ

Nhân dịp kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2019), thay mặt Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Tôi xin gửi tới các thế hệ nhà giáo cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Tôi rất vui mừng biết rằng, trong năm học vừa qua, Học viện Hành chính Quốc gia với vị trí là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trung tâm quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước đã có những bước phát triển vững chắc để trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nhân lực hàng đầu trong khu vực và vươn tới tầm quốc tế; đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống.

Với phương châm “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo”, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã và đang tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, kiểm định, đánh giá chất lượng; thực hiện tự chủ đại học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; từng bước trở thành đơn vị sự nghiệp công lập hàng đầu về đào tạo nhân lực cho bộ máy cơ quan hành chính nhà nước.

Tôi ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích tốt đẹp mà Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã đạt được.

Trong bối cảnh đất nước tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), của Đảng, Tôi mong rằng Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nỗ lực sáng tạo hơn nữa để góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ; đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia và phát triển nhân lực hành chính, phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội.

Chúc các nhà giáo và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Thân ái!

Lê Vĩnh Tân
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ